



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 หน้า 13 มูลค่าข่าว 159,750.-

ปธ.ฟีบาทมนู!
จับบาสไทยลีก
มือทีมยักษ์ร่วม
สมาคมยัดห่วงไทยจัดศึกอาชีพ
“บาสเกตบอลไทยลีก 2024”
หรือ BTL 2024 ประชันฟีบา
เอเชีย ส่งวิดีโอแสดงความยินดี
ร่วมทูน จัดตาม ★ มีต่อหน้า 14

ปธ.ฟีบาทมนู! ☆ ต่อจากหน้า 13
มาตรฐานแบบสูงสุด มี 8 ทีมยักษ์ใหญ่ชิงชัย นำโดย
ไอเทค, แบนวาส, Warrior Thailand, TGE,
ชุดอิท ดราโก้, ซีที ไทเกอร์, แอร์ฟอร์ซศรีปทุม
และ มศว เปิดสนาม วันที่ 15 มิ.ย.นี้ ที่อิมสโมสร
ไอเทค ชิงเงินรางวัลและเงินสนับสนุนรวมกว่า 2
ล้านบาท โดยทีมแชมป์จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
รายการ Champions League ระดับเอเชียต่อไป

นายนิพนธ์ ชาลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.นิวัฒน์
ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และนายมานิต
วรธนะสาร อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ร่วมเป็นประธานใน
การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ
“บาสเกตบอลไทยลีก 2024” ที่ห้องประชุมชั้น 25
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การ
กีฬาแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯกล่าวว่า
ตนเองได้รับมอบหมายจากสหพันธ์บาสเกตบอล
นานาชาติ หรือฟีบา โดย มร.ฮาคอป คาร์จีเรียน
ประธานสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งเอเชีย ให้จัดการ
แข่งขันรายการนี้ขึ้นเมื่อปีที่แล้ว และกำลังจะจัดต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 2 ในครั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทย
จำเป็นต้องมีลีกระดับอาชีพที่มีมาตรฐานสูง มีการ
แข่งขันที่บริสุทธิ์ยุติธรรมในระบบที่ทัดเทียมนานาชาติ
โดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไป
แข่งขันรายการบาสเกตบอล Champions League
ระดับเอเชีย และต่อยอดไปถึงระดับโลกในลำดับถัดไป

ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา
กล่าวว่า ในการกีฬาที่ทางกรมพลศึกษา พร้อม
สนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล และได้ให้ความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯ เสมอมา
และครั้งนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่จะต่อยอดจากระดับ
พื้นฐานของเยาวชนขึ้นสู่ระดับอาชีพ เพื่อให้เยาวชน
ได้มีจุดหมายที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่อาชีพ ที่สร้าง
เนื้อสร้างตัวให้กับตนเองและครอบครัวได้ทั้งนี้กรม
พลศึกษาได้อนุมัติสนามกีฬาอิมมูตร สนามกีฬา
แห่งชาติ เป็นเวทีแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศที่แข่งขัน
ในระบบ 2 ใน 8 เกม มั่นใจว่าสมาคมกีฬาอิมมูตรที่
มีความมาตรฐานระดับนานาชาติ จะได้ช่วยยกระดับ
มาตรฐานให้เกมการแข่งขันเป็นไปในระดับสูงสุด

สำหรับ มร.ฮาคอป คาร์จีเรียน ได้ส่งสารเป็น
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แจ้งให้ทราบว่า รายการไทยลีก
2024 นี้ คือลีกอาชีพของประเทศไทยหนึ่งเดียวที่
ฟีบาสนับสนุน ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จใน
การจัดครั้งนี้และยืนยันให้ทีมชนะเลิศได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งในรายการสโมสรอาชีพระดับ
ทวีป ถ้าสามารถเข้ารอบลึกๆจะมีโควตาให้ไปแข่ง
ชิงแชมป์โลกประเภทสโมสรต่อไป

สำหรับ BTL ปีนี้มี 8 ทีมร่วมทำศึก โดย
2 ทีมน้องใหม่ กับ 6 ทีมเดิม ประกอบด้วย
Shoot it Dragons, CT TIGERS, มศว, Warriors
Thailand, TGE ไทยเครื่องสนาม Basketball
Club, AIRFORCE SRIPATUM, BANVAS
SLAMMERS PNRU และ Hitech Basketball
Club เริ่มเปิดศึกนัดแรกเสาร์ที่ 15 มิ.ย. ที่อิมสโมสร
ไอเทค ทุกทีมที่เข้าร่วมจะได้รับเงินสนับสนุน ทีม
ละ 100,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินรางวัล จะมี
ให้ทั้งหมดรวมแล้วกว่า 2 ล้านบาท นอกจากนี้ ทีม
ที่ได้แชมป์จะได้รับสิทธิ์เป็นสโมสรตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ “Basketball
Champions League” ของฟีบาในปีถัดไป